
sþ. 741. Fyrirspurn [403. mál]
til félagsmálaráðherra um endursöluíbúðir í verkamannabústöðum.

Frá Jóhönnu Sigurðardóttur.

1. Hvað voru margar íbúðir keyptar inn og endurseldar í verkamannabústöðum á árunum
1984 og 1985, sundurliðað eftir árum?

2. Hverju nam hagnaður Byggingarsjóðs verkamanna af innkaupum og endursölu eldri
íbúða í verkamannabústöðum á árinu 1984og 1985? Sundurliðun óskast á innkaupsverði
annars vegar og endursöluverði hins vegar hvort árið um sig.

Skriflegt svar óskast.


